

## ECL – เรื่องของขาขึ้น (ปัจจัยลบ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ไม่ต้องเสียเวลาเรื่องหุ้นให้มากความ เพราะถึงอย่างไร เหนือเมฆคาดว่าในใจของแต่ละท่าน มีหุ้นที่รักที่ชอบ หรือหุ้นที่ดูประจำอยู่แล้ว อาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจหุ้นของปาดตาเซียนนัก แต่เอาใจเดียวบางอย่างไปใช้ไปดูกับหุ้นของท่าน อาจจะได้ดีกว่า... เรื่องแบบนี้ เหนือเมฆเคยกล่าวบ่อยๆ ครับ หมายถึงว่า รู้เขา รู้เรา การลงทุนก็จะลดความเสี่ยงของท่านได้เอง... มาที่เรื่องขาขึ้นของตลาด หรือ SET กันต่อเลยดีกว่า ซึ่งวันวานได้เกริ่นๆ ไปแล้ว ดังนั้น วันนี้ มาเพิ่มกันว่า ถ้าเกิดตลาดยังไม่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วการลงต่ำกว่า 1600 เพียงเล็กน้อย แล้วตั้งขึ้นมา เพื่อที่จะลงต่อ มันจะเป็นไปได้ไหม... อันนี้ บอกเลยอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ หากจะมีการลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด ที่เหนือเมฆว่าได้ผ่านไปแล้วนั้น แม้จะผิดไปจากมุมมองของเหนือเมฆ แต่ก็ยังคงคาดว่า ตลาดจะไม่ต่ำกว่า 1560 ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าไม่ต่ำไปกว่า 1560 นี้ ขาขึ้นที่หวังได้ไกลๆ ของเหนือเมฆ ก็ยังคงอยู่... หรือ ถ้าจะไม่ใช้คลื่น 5 ที่ขึ้นน่าจะเกินระดับ 1850+/- นั่นก็ตามที่ แต่เหนือเมฆได้กล่าวไว้ในการออกสื่อฯ ทางทีวีด้านการเงินไปแล้วว่า ถ้าไม่ใช่ ยังไงก็ยังมีโอกาสขายทำกำไรได้ เพราะโอกาสในการตั้ง หรือ Rebound เข้าหา เส้น 3 เซียน ก็ยังอยู่ในวิสัยนะ... แต่ทุกคนย่อมถ้ามเหนือเมฆว่า จะให้หน้าหนักทางไหนมากกว่ากัน ในการจะลงต่ำกว่า 1600 อีกครั้ง หรือจะขึ้นไปหาเส้น 3 เซียน ก่อน... เหนือเมฆก็คงตอบว่า โอกาสขึ้นไปหา เส้น 3 เซียน ก่อนนั้น มีสูงกว่า โดยตอนนี้ ก็คงอยู่ที่ระดับ 1700-1720 และอาจจะเกินได้... ซึ่งถ้าไปได้จริง ตรงนี้ เราจะมาว่ากันอีกที

### ดูตามเกม...

อย่าเล่าเกมอะไรที่มันล่อแหลมเกินไปเลยดีกว่า มุมมองแต่ละคน มันต่างกัน เอาเป็นว่า เล่นไปตามเกมการวิเคราะห์ทางเทคนิคดีกว่า... หรือถือว่าเป็นไอเดียในการวิเคราะห์ตัวอื่น ก็ได้

**แนวรับ** : ... 1.95-1.90 หรือ ขึ้นไปยืน 2.00 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ

**เป้าหมาย** : ... ยืน 2.00 ได้ ก็มอง 2.20-2.30 (อาจจะมีย 2.4-2.5)

Price Chart...(ECL)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ECL...** ขอดี คือ ราคาผ่านแนวต้านของ Down Trend Line ขึ้นมาได้ หรือ การยืนระดับ 1.90 ได้ ถือว่าแนวโน้มมีแนวเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น... แต่หากว่า จะเอาสัญญาณจากเส้น MA. ที่ใช้แบบเส้นเดี่ยว คือ เส้น MA25days แล้วนั้น สัญญาณยังไม่ยืนยันว่า จะเป็นขึ้นแบบจริงๆ หรือไม่... นี่แหละ ถ้าไม่แน่ใจใน MA. ก็เอาตัวช่วยหรือเรียกกองหนุนมาช่วยเสียหน่อย ทั้งๆ ที่เห็นอยู่แล้วว่า MA. ยังเป็นขาลง แต่จะมีโอกาสเป็นขาขึ้นตามมาได้ไหม ซึ่ง Indicator บ่งชี้ว่า โอกาสกลับมาขึ้นหรือขึ้นต่อจากระดับ 1.95-1.90 นั้น มีความเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม กันไว้ก่อนด้วยก็ดี หากลงมามากกว่า 1.90 แสดงว่า ยังไม่พร้อมขึ้น ซึ่งเราก็จะ Cut Loss ไป